
sþ. 101. Fyrirspurn [97. mál]
til heilbrigðisráðherra um úrgangsefni frá álverinu í Straumsvík.

Frá Kristínu Einarsdóttur.

Hvernig er háttað förgun kerbrota og annarra úrgangsefna frá álverinu í Straumsvík?


